

43จว.ฉลุย ปลดเชื้อนาน28วัน

**ทบค.เผยป่วยใหม่อีก8
เหนือไร้โควิด-ยกภาค
อนุทินแจงถอดกิน-โสม
ออกจากขาติกลุ่มเสี่ยง**

43 จังหวัดทั่วประเทศปลดเชื้อ
โควิดแล้ว หลังไม่พบผู้ป่วยใหม่ติด
กันนาน 28 วัน จังหวัดเหนือยกทั้ง
ภาค ล่าสุดทั้งนครสวรรค์ พะเยา
สุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา ศบค.แถลง
พบติดเชื้อรายใหม่อีก อ่านต่อหน้า 10



● 43จว.ฉลุย ต่อจากหน้า 1

8 ราย ยอดป่วยสะสม 3 พัน ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม
กต. วุ่นพบเจ้าหน้าที่ป่วยโควิดเพิ่มอีกราย
ขณะที่ผลตรวจทหารเรือรอบสามยืนยันไม่ติด
โควิด ส่วน 'เมทธีว-ลีเดีย' ไปรักษาโรคให้
สภาอากาศไทยนำพลาสมาไปทำยารักษาโควิด

◀ พร้อมเปิด

จนท.กรุงเทพมหานคร
ปูพรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ทั่วทุกพื้นที่ในตลาดนัด
จตุจักร ที่จะเปิดให้
ค้าขายอีกครั้งในวัน
เสาร์ที่ 9 พ.ค.นี้ หลัง
ศบค.ผ่อนปรนมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด
โควิด-19 เมื่อช่วงค่ำ
วันที่ 8 พ.ค.

หลังจากทั้งสองหายป่วย ผิดสมบุรณ์แล้ว ด้าน ‘อนุทิน’ แจงเหตุผลคือ ‘จีน-เกาหลีใต้’ ออก จากกลุ่มเสี่ยง ระบุถึงเวลาแล้วเพราะสอง ประเทศคุมการติดเชื้อได้แล้ว ยังไม่ต้องห่วง นักท่องเที่ยวจะแห่ทะลักเข้ามาไทย เพราะเรามี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-เคอร์ฟิวควบคุมอยู่

■ ติดเชื้ออีก 8-ไร้ตายเพิ่ม

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 8 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (สคบ.) แถลงสถานการณ์ประจำวันว่า วันนี้เข้าสู่วันที่หก ที่มีการผ่อนปรนมาตรการ แม้จะผ่อนปรนแล้วแต่ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเดินทางไปสถานที่ใดก็ตาม เช่นเดียวกับผู้ประกอบการต่างๆ ที่ควรสวม หน้ากากอนามัยเช่นกัน สำหรับวันนี้มีผู้ป่วย โควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 8 ราย รักษา หายกลับบ้านเพิ่ม 12 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ยอด ผู้ป่วยสะสมรวม 3,000 ราย กลับบ้านรวม 2,784 ราย เสียชีวิตรวม 55 ราย ยังรักษาในร.พ. 161 ราย

“สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ไม่มีการติดจาก ผู้สัมผัสในคนไทยกันเอง การติดเชื้อครั้งนี้แบ่ง เป็น 1.การค้นหาเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อใน ชุมชน 3 ราย ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นเพศ ชายทั้ง 3 ราย ได้แก่ อายุ 45 ปี และอายุ 51 ปี สองราย มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อน หน้านี้ที่กลับมาจากมาเลเซีย และ 2.ศูนย์กักกัน ผู้ต้องกักคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย อ.สะเตา จ.สงขลา 5 ราย เป็นเพศหญิงทั้งหมด อายุ 19-30 ปี ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มของ คนทำงานในภาคใต้ กทม. เหนือ

■ 43จว.ปลอดภัย-เหนือยกภาค

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า ช่วงนี้ไม่มีรายงาน ผู้ป่วยในช่วง 28 วันเพิ่มขึ้น 4 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี รวม 43 จังหวัด ส่วนมีผู้ป่วยในช่วง 28 วัน เหลือ 25 จังหวัด ต้องขมภาคเหนือตอนใต้ ปลอดภัยในช่วง 28 วันทุกจังหวัดแล้ว ขณะที่จังหวัดที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยมี 9 จังหวัด

“ส่วนการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ สอบสวนโรคก็ปรับให้มีอาการน้อยลง เพื่อให้ตรวจเรียกเคสเข้าได้มากขึ้น โดยคนที่ สงสัยป่วยโควิด-19 มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บ คอ หายใจเหนื่อยลำบาก ผู้ป่วยโรคปอด อักเสบ ข้อใดข้อหนึ่งให้มาได้เลย และมี

รายงานระดับโลกอย่างจีน อาการแรก แสดงออกก็ไม่ได้กลิ่น จึงเพิ่มเงื่อนไข เข้าไปด้วยเพื่อให้รับเข้ามารักษา โดยอาจมี หรือ ไม่มีไข้ก็ได้ ร่วมกับปัจจัยเสี่ยงในช่วง 14 วัน เช่นเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อ โควิด-19 ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก ไปในที่ชุมนุมชน สถานที่มีการรวมกลุ่ม ของคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถาน พยาบาล ขนส่งสาธารณะ สัมผัสกับผู้ป่วย ยืนยัน และแพทย์สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19”

โฆษก สคบ.กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ 3,916,338 คน เสียชีวิต 270,711 ราย โดยสหรัฐอเมริกาผู้ป่วยสะสม สูงสุด โดยพบผู้ป่วยใหม่วันเดียว 2,9531 ราย เสียชีวิต 2,129 ราย รองลงมาคือ สเปน อิตาลี อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน บราซิล ตุรกี และอิหร่าน ขณะที่ประเทศในกลุ่มเอเชีย อินเดีย มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 5,635 คน รองลงมา คือ ปากีสถาน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ส่วนประเทศไทยอยู่ลำดับ 64

“ประเด็นน่าสนใจในประเทศคือ นักวิจัยห้องปฏิบัติการแห่งชาติ ลอส ออลาโมส หนึ่งในห้องปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภาย ได้กระทรวงพลังงาน สหรัฐอเมริกา มีข้อกังวล ว่าไวรัสโคโรนา 2019 มีการกลายพันธุ์เป็น พันธุ์ใหม่แพร่ได้ไวขึ้นในสหรัฐ ดังนั้น การ

□ อ่านต่อหน้า 11

● 43จว.ฉลุย □ ต่อจากหน้า 10

เร่งพัฒนาวัคซีนอาจจะเข้าไป เพราะเรื่องการกลายพันธุ์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพวัคซีน เนื่องจากส่วนหนึ่งใช้ลำดับพันธุกรรมในการ พัฒนา อย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นนโยบายระดับ ประเทศว่า เราในฐานะประเทศที่มีความ ก้าวหน้าทางการแพทย์ มีนักวิทยาศาสตร์เก่ง จำนวนมาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีการรวบรวมโครงการทั้งหมดมี 5 โครงการ พัฒนาวัคซีนในไทย ทั้งรัฐ เอกชน มหา วิทยาลัย ถ้าร่วมมือกันได้กับอาเซียนก็มี โอกาสเป็นหนึ่งในประเทศ ที่จะได้ใช้วัคซีน แรกๆ ด้วยเช่นกัน”

เมื่อถามว่า สคบ.จะสุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่ม เดิมหรือไม่ โฆษก สคบ.กล่าวว่า เรื่องนี้อธิบดี กรมควบคุมโรค เน้นย้ำว่าการค้นหาผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญ ขณะนี้มีถึง 6 กลุ่ม

คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.ผู้ต้องขังหรือ ผู้ต้องกักที่อยู่ในศูนย์กักบริเวณชายแดน 3.กลุ่มคนขับรถสาธารณะ 4.พนักงาน ไปรษณีย์ หรือส่งของ 5.แรงงานต่างด้าว 6.กลุ่มคนอาชีพเสี่ยงต่างๆ เช่น คนที่ทำงาน ในสถานบันเทิง ซึ่งคนกลุ่มต่างๆ เหล่านี้อยู่ในประมาณ 85,000 คนที่จะต้องจัดการเรื่อง ของรูปแบบการเข้าถึงของคนกลุ่มนี้ และ เข้าไปตรวจมา แต่เรามีข้อคัดค้านของคนที่ได้ รับการตรวจสูงเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าเร มั่นใจในระบบของเรา

■ คนไทยทยอยกลับปท.

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า ส่วนการนำคน ไทยกลับจากต่างประเทศ วันที่ 8 พ.ค.มาจาก อียิปต์ 199 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 100 คน วันที่ 9 พ.ค.มาจากเวียดนาม 35 คน ญี่ปุ่น สอง เที่ยวบิน 177 คน และ 35 คน และเนเธอร์แลนด์ 50 คน และวันที่ 10 พ.ค. มาจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ส่วนวันที่ 10 พ.ค. มาจากไต้หวัน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น วันที่ 11 พ.ค. มาจาก อินเดีย ญี่ปุ่น วันที่ 12 พ.ค. มาจากสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย และวันที่ 13 พ.ค.มาจากฟิลิปปินส์ อินเดีย โดยให้กลุ่มที่ตกค้างและวิชาใกล้จะหมด รวมถึงกลุ่มพระสงฆ์เดินทางกลับมาเป็นกลุ่มแรก สำหรับการผ่านแดนทางบกเมื่อวานลง ทะเบียนไว้ 386 คน เดินทางเข้า 368 คน โดย มาจากมาเลเซียมากที่สุด 348 คน ลาว 9 คน กัมพูชา 9 คน และเมียนมา 2 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ จะต้องกักตัวในสถานกักกันที่รัฐจัดไว้ให้เพื่อ สังเกตอาการทุกคน เพื่อให้มีความมั่นใจ ขณะนี้พื้นที่กักตัวที่รัฐจัดให้มีอยู่สะสม 14,372 คน กลับบ้านแล้ว 5,080 คน เพิ่มขึ้น 562 คน และตรวจพบเชื้อ 87 คน

■ พบ 421 แห่งผืนมาตรการ

นพ.ทวีศิลป์กล่าวด้วยว่า สำหรับมาตรการ ด้านความมั่นคงในการกักกักติดตามให้เป็น ไปตามมาตรการเคอร์ฟิว พบว่าในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการชุมนุมมั่วสุม 28 คดี รวม 126 คดี ซึ่งมีสาเหตุมาจากกรณีมั่วสุม เป็นอันดับหนึ่งถึง 56% และออกนอก เลหสถาน ลดลง 73 รวม 610 คดี และจาก การตรวจสถานที่ประกอบการหลังมีการผ่อน ปรน มีการตรวจ 15,414 แห่ง พบว่าไม่ปฏิบัติตาม มาตรการ 421 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรการ 14,993 แห่ง มีแนวโน้มการไม่ปฏิบัติตาม หรือให้ความร่วมมือ ทั้งผู้ประกอบการและ

ประชาชน โดยสถานที่ที่ไม่ปฏิบัติตาม มาตรการมากที่สุด กคือตลาด ตลาดนัด และ ร้านค้าปลีก รวมถึงร้านอาหารและร้านเครื่องดื่ม หากประชาชนพบเห็นผู้ประกอบการหรือ สถานที่ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1138 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงหรือที่สายด่วน 191

ผู้สื่อข่าวถามว่าสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งสคบ. จะมีการเตือนอย่างไรและเตรียมเข้มกับผู้ประกอบการที่เตรียมเปิดในระยะสองอย่างไร โฆษกสคบ. กล่าวว่า สคบ. มีการวางเรื่องการตรวจโดยมีชุดตรวจทุกเข้า จะมีการหารือในที่ประชุม โดยรองผบ.ทบ.จะ มาพูดคุยว่าชุดตรวจจะต้องปฏิบัติอย่างไรและทำอะไบบ้าง ทั้งนี้โทษในทางกฎหมาย เราไม่ ยากให้ต้องรับโทษที่รุนแรงหรือทำอะไรให้ เกิดการปรับหรือเกิดปัญหาตามมา แต่ ต้องการเพียงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย ถ้า ทำได้ก็เปิดต่อ แต่ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นก็ปิด ปิดเพื่อให้ไปปรับปรุงใหม่ และเมื่อปรับปรุง เรียบแล้วก็มาเปิดได้ ดังนั้นชุดตรวจที่เป็น การทำงานแบบสนธิกำลังทั้งฝ่ายความมั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุข เข้าไปดูแลเพื่อให้ทุกคนเกิดความปลอดภัยทั้ง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยมีมาตรการ หลักและมาตรการเสริมเท่านั้น ส่วนพื้นที่ทั้ง ในจังหวัดและกทม. ชุดตรวจจะเข้าไปให้คำ เน้นนำ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ คนติดโรคจะได้ไม่ต้องกลัว ขอ ฝากให้ช่วยกันทั้งสองฝ่าย ขอให้ทุกคนร่วม มือกันปฏิบัติ มาตรการหลักและมาตรการ เสริมให้ได้ 90-100% ร่วมกัน

■ สคบ.แจกถอด 'เงิน-เกาหลีใต้'

เมื่อถามถึงกรณีที่สคบ.เสนอถอนชื่อจีน และเกาหลีใต้ ออกจากรายชื่อประเทศเขตโรค ติดต่ออันตราย เนื่องจากประชาชนเกรงว่าจะ ควบคุมได้ยาก หากมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น นั้น นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า การเสนอถอนรายชื่อ ดังกล่าวยังไม่ได้เสร็จสิ้นในขณะนี้ เป็น เพียงข้อเสนอที่เกิดขึ้นภายในที่ประชุมสคบ. โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รว.สาธารณสุข แต่จะต้องมีขั้นตอนต่อไป อีก โดยปรึกษาและนำเข้าที่ประชุมคณะ กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อนำรายชื่อเข้า หรือถอนออก จึงยังมีขั้นตอนอยู่

“ส่วนกรณีมีคนไทย, เกาหลีที่จะเข้ามาและมี ข้อกังวลเรื่องโรคติดต่อทั้งหลายนั้นยังไม่ต้อง

กังวล เพราะประเทศไทยยังมีมาตรการต่างๆ ทั้งเรื่องการจำกัดเที่ยวบิน เพราะยังไม่ได้ให้ เครื่องบินโดยสารต่างๆ ไปเข้ามา และต้องขอ อนุญาตและขอใบรับรองแพทย์ นอกจากนี้ถ้า กลับเข้ามาตอนนี้ จะต้องถูกกักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ดังนั้นยังไม่เหมาะที่จะเปิดให้นัก ท่องเที่ยวที่อยากเข้ามา เพราะเมื่อเจอสิ่งที่ต้อง ทำเหล่านั้น เขาก็คงไม่อยากเข้ามา ดังนั้นยังไม่ ได้เป็นลักษณะการเดินทางแบบเสรี ขอให้ มั่นใจได้” โฆษกสคบ. กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าอนาคตหากนักท่องเที่ยว ต่างชาติจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะปลอดภัย โฆษกสคบ. กล่าวว่า แน่ใจว่าในระยะยาวเราต้องพยายาม กลับไปเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ดูแลคนไทย อย่างไร เราก็นำจะดูแลคนต่างชาติอย่างนั้น เหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านๆ มา เช่นกรณีผู้ป่วย รายแรกที่เป็นชาวจีน เราดูแลเขาจนกระทั่ง รักษาหายแล้วเดินทางกลับบ้านไปเหมือนกับที่ เราดูแลคนไทย และทางการแพทย์เราดูแลไหน ชื่อว่าเรื่องเหล่านี้จะทำให้เกิดความมั่นใจของ การเดินทางระหว่างประเทศถ้าในโอกาสที่เรา เปิดประเทศ ก็น่าจะมีใจได้

■ 'อนุทิน' ชี้อย่ากังวล-ยังมีหลายด่าน

เมื่อเวลา 13.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย อนุทินกล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอให้ออก ประเทศจีนและเกาหลีใต้ออกจากบัญชี ประเทศกลุ่มเสี่ยงตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อว่า ณ ขณะนี้คณะกรรมการ โรคติดต่อร้ายแรง แห่งชาติกำลังพิจารณา ชื่นชมว่าคนในฐานะ ประชาชนคณะกรรมการโรคติดต่อ เห็นว่าถ้ามี การปลดรายชื่อ 2 ประเทศ ซึ่งสามารถควบคุม โรคโควิด-19 ได้อย่างดี จะเป็นความสัมพันธ์ ที่ดีทางการทูต นำไปสู่การสนับสนุน ร่วมมือ กัน ในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะเรื่องยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ ขอมรับว่าเอออีก ราชอาณาจักร ทั้งสองประเทศพยายามคิดตามเรื่องนี้อยู่ ตลอดเวลา ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงเห็นว่าเมื่อ ถึงเวลาอันสมควร ก็ควรถอดรายชื่อออก ซึ่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจะพิจารณาแล้วนำ เสนอต่อคนลงนามต่อไป ทั้งนี้ มาตรการ ควบคุมโรคโควิด-19 ภายใต้อ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ ยังคงมาตรการในการห้ามเดินทางเข้าประเทศ อย่างเข้มงวด

■ ผลตรวจ 3 รอบยันทร.ไม่ติดเชื้อ

วันเดียวกัน พล.ร.ท.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะโฆษก

กองทัพเรือ เปิดเผยผลการตรวจโควิด-19 ของ ทหารสังกัดฐานทัพเรือกรุงเทพฯ ช่วยปฏิบัติ ราชการ กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือที่มี ชาวคิดเชื้อโควิด-19 นั้นว่า ผลการตรวจครั้งที่ 3 จากร.พ.จพ.ฯ ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการ แล้วว่าไม่พบเชื้อโควิด-19 ทั้งในการตรวจเชื้อ จากล้าคอ ตามวิธีปกติ และการตรวจเชื้อวิธี เพิ่มเติม ด้วยการตรวจหาจากผลเลือด

พล.ร.ท.ประชาชาติกล่าวต่อว่า สาเหตุที่ ต้องตรวจถึง 3 ครั้ง และการขอความร่วมมือ จาก ร.พ.จพ.ฯ ร่วมยืนยันผลตรวจด้วยนั้น เนื่องจากการตรวจโรคโดยวิธีปกติ ด้วยการ ตรวจเชื้อในล้าคอ ที่แล็บของร.พ.เป็นแล็บฯ ในครั้งที่ 1 และ 2 มีผลขัดแย้ง ตามหลักการ วินิจฉัยจึงจำเป็นต้องทดลองนำเชื้อในล้าคอ ไปตรวจที่แล็บ.ร.พ.ที่สอง เพื่อเทียบเคียงผล ให้ได้ผลยุติ จึงตรวจเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่ง ด้วยการ นำเลือดของคนไข้ไปตรวจว่าในกระแส เลือดคนไข้เคยมีการติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน หรือไม

“พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. สั่งการ และมอบนโยบายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคไว้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. ขอให้ทุกฝ่าย ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะการติดเชื้อโรคใน สภาวะปัจจุบันอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ได้ เป็นเรื่องเสียหายที่จะต้องปกปิด แต่สิ่งที่ควร กำนึงถึงคือเมื่อผลตรวจทางการแพทย์ยังไม่ สามารถได้ข้อยุติ สังคมจึงควรต้องให้ความ เคารพต่อการไม่ละเมิดสิทธิผู้ป่วย และการ นำเสนอข่าวที่อาจเกิดจากการส่งต่อข้อมูล เบื้องต้นทางสังคมออนไลน์ ควรรอให้ได้ ทรายความชัดเจนก่อน ซึ่งการติดเชื้อหรือไม่ ติดเชื่อนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่กองทัพเรือ จะปกปิดข้อมูล”

โฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่า เบื้องต้นกรณี ผลตรวจครั้งที่ 1 และ 2 มีความขัดแย้ง และ ยังต้องรอผลตรวจยืนยันในครั้งที่ 3 กำลังพล ที่เป็นผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดของพลทหารสุรเดช จึงพร้อมใจกันให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม มาตรการที่กองทัพเรือที่มีไว้อย่างรวดเร็ว ด้วย การเดินทางไปสังเกตอาการ ที่อาคารรับรอง สัตหีบไว้ก่อน เป็นการแสดงออกถึงความรับ ผิดชอบต่อส่วนรวม และความมีระเบียบวินัย ของนักรบทหารเรือที่นำจากจันและเป็นเยี่ยงอย่าง จากนี้จะเตรียมตัวเดินทางกลับเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ตามปกติต่อไป

■ จนท.กต.ติดเชื้อโควิดเพิ่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับทราบว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี กกต. ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 คน หลังจากเมื่อวันที่ 7 พ.ค. พนักงานคนดังกล่าวไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สถานป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง กรมควบคุมโรค และผลการตรวจออกมาวันนี้ พบว่าติดเชื้อโควิด-19

โดยพนักงานคนดังกล่าวเข้ามาทำงานที่สำนักงานกกต. ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 เม.ย. จากนั้นทำงานที่บ้านจนวันที่ 27 เม.ย. ไปตรวจหาเชื้อที่ร.พ.มงกุฎวัฒนะ พร้อมพนักงานของสำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีทั้งหมดก็ไม่พบการติดเชื้อ และไม่มีอาการใดๆ แต่เนื่องจากรู้สึกกังวล เพราะอยู่ในสำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่มีคนติดเชื้อ จึงไปตรวจซ้ำที่สถานป้องกันโรคติดต่อเขตเมือง และผลคือพบการติดเชื้อ ทั้งที่ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. ไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ใดในสำนักงาน กกต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกกต.ยังไม่มีแนวคิดขยายมาตรการใดๆ หรือสั่งปิดสำนักงานกกต. เนื่องจากเห็นว่าการติดเชื้อยังอยู่ในกลุ่มพนักงานเดิม โดยสำนักงานสั่งปิดชั้น 4 ซึ่งเป็นที่ทำงานของสำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดี ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. และให้เจ้าหน้าที่ทำงานที่บ้าน พร้อมทั้งฉีดยามาเชื้อ โดยตามคำสั่งปิดครบกำหนดในวันที่ 8 พ.ค. และหลังหยุดยาว 3 วัน ในวันที่ 12 พ.ค. จะต้องเปิดทำการปกติแล้ว

อย่างไรก็ตามในส่วนเจ้าหน้าที่และพนักงานสำนักสืบสวนและวินิจฉัยคดีที่เหลือจากการติดเชื้อ 3 คน และ 14 คนใกล้ชิดที่ไปตรวจก่อนหน้านี้จะต้องตรวจหาเชื้อเพิ่มหรือไม่ เป็นเรื่องส่วนบุคคล หากกังวลก็อาจไปตรวจเองได้

■ 'แม่ทิว-ลีเดีย' บริจาคเลือดสู้โควิด

วันเดียวกัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โปสค์ขอขอบคุณผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว เป็นฮีโร่ ด้วยการบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ป่วยโควิด-19 ด้วยกัน โดยมีแม่ทิว ดิน นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง และลีเดีย ศรีมัยรัตน์ ดิน นักร้องชื่อดัง สองสามีภรรยา ซึ่งหายจากโควิด เดินทางมาร่วมบริจาคพลาสมา ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ผลิตยารักษาโควิด

สำหรับพลาสมาหรือน้ำเหลืองของผู้ที่หายจากโรคโควิด จะมีประโยชน์อย่างมากในการ

ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการมาก ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากผู้ป่วย เปรียบเสมือนเป็นเซรัมใช้รักษาโรค โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีโครงการรับบริจาคพลาสมาจากผู้หายจากโรค ผู้ที่หายจากโรคแล้ว ถ้ามาบริจาคพลาสมา จะถูกเก็บไว้ใช้เป็นการรักษาโควิด-19

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมาบริจาคพลาสมานั้น ต้องเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาหาย ไม่มีอาการแล้ว ฟันก้อยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมาณผล เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต้องออกจากโรงพยาบาลและกักตัวครบ 14 วันแล้ว อายุ 17 ปีบริบูรณ์ ถึง 60 ปี น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 50 ก.ก. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแล้ว ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2256-4300

■ กักตัว 7 ทหารไทยกลับจากเกาหลี

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจก Thai Liaison Group and Thai Honor Guard in Seoul, Republic of Korea และเพจศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพลทหารม้าที่ 3 เผยแพร่ข้อมูลและภาพเจ้าหน้าที่ทหารส่วนแยกกองทัพบกไทย รวมถึงเสมียนธุรการปฏิบัติหน้าที่สำนักงานนายทหารติดต่อ (สง.นตต.) ประจำบก.สหประชาชาติ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 7 นาย ซึ่งเป็นกำลังพลของกองพลทหารม้าที่ 3 (พล.ม.3) เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 7 พ.ค. โดยทั้งหมดไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย.62 ถึง 10 เม.ย.63 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องเลื่อนการเดินทางกลับประเทศไทย

เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยจึงเข้ากักกันตัวที่โรงแรมเดอะบาชาร์ เบงก็อก กรุงเทพฯ ระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 พ.ค. จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่อย่างใด

และเมื่อวันที่ 10 เม.ย. เจ้าหน้าที่ส่วนแยกกองทัพบกไทยชุดใหม่ จากกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล.1 รอ.) และเสมียนธุรการปฏิบัติหน้าที่สำนักงานนายทหารติดต่อ (สง.นตต.) ประจำ บก.สหประชาชาติ 7 นายเดินทางไปถึงเกาหลีใต้ และนำเข้ากักกันตัวตามมาตรการที่ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ร.พ.ค่าย ชูออสองจี-ฮัมพรียัส เป็นเวลา 14

วัน และจะเข้ารับหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ชุดเดิมเพื่อดำรงภารกิจในฐานะตัวแทนของกองทัพไทยแล้ว

■ สงขลาอุ่น ต่างด้าว ติดเชื้ออีก 5

นายจากรัฐมนตรี กลียงเกล้า ผู้ว่าฯ สงขลาเปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังตรวจซุ่มกลุ่มเสี่ยงชาวต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน เป็นชาวโรฮิงยา 3 คน และชาวพม่า 2 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมดแพทย์ได้แยกตัวจากกลุ่มไม่พบเชื้อ นำไปรักษาในโรงพยาบาลสนามศูนย์กักตัว ตม.สะเดา รวมกลุ่มคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในศูนย์กักตัว ตม.สงขลาติดเชื้อโควิด 65 คน จากทั้งหมด 115 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 3 คน รักษาหายกลับศูนย์กักตัว 4 คน ป่วยอาการไม่รุนแรง รักษาตัวในโรงพยาบาลสนามศูนย์กักตัวฯ 58 คน ส่วนกลุ่มบุคคลทั่วไปไม่พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มเป็นวันที่ 10 มีเฉพาะผู้ป่วยรายเดิมที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 7 คน และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 60 คน จากผู้ป่วยรวม 128 คน

■ จัดระเบียบเข้มละหมาดวันศุกร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาภาศการละหมาดมูฮอหมะห์ หรือละหมาดวันศุกร์ ที่ จ.สงขลา ซึ่งวันนี้มีมัสยิดส่วนใหญ่อยู่ในสงขลาเริ่มกลับมาละหมาดวันศุกร์เป็นวันแรก หลังจากงดมากว่า 1 เดือนจากมาตรการป้องกันโควิด โดยมัสยิดที่เปิดให้ละหมาดวันศุกร์จะมีการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาละหมาดอย่างละเอียด เช่น ที่มีสติปัฏฐาน ย่าอนนร้อการ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ อสม. มาตรวจวัดไข้ที่บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด และมีบางคนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปละหมาดเนื่องจากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องกลับไปละหมาดที่บ้าน รวมทั้งต้องใส่เจลทำความสะอาดมือ และมีหน้ากากอนามัย 100 ผืน ไว้ที่มัสยิดเพื่อแจกให้ผู้ที่จะมาสวมใส่มา และเมื่อถึงเวลาละหมาดต้องยืนตามระยะห่าง 1 เมตร และปิดประตูทันทีเพื่อไม่ให้ผู้ที่มาที่หลังและไม่ผ่านการคัดกรองเข้าไปละหมาด

สำหรับมัสยิดป่ากีสถานมีกฎของมัสยิดเพิ่มเติมในช่วงเดือนรอมฎอน ทั้งงดการทำอาหารในมัสยิด ห้ามรวมกลุ่มเกิน 5 คน งดละหมาดคารอเวียะห์ งดการเอื้อะหัดกีฟ หรือการเข้าทำนิกพัทอศัยในมัสยิด เว้นระยะห่าง 1 เมตร

■ โคราชไม่พบติดเชื้อ 10 วัน

วันเดียวกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้การติดเชื้อโควิด-19 หอประชุมปรเมดิณสุสานนที ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจรูญชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าฯ นครราชสีมา พร้อม นพ.นรินทร์รัตน์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครราชสีมา และ นพ.ศุภนันท สุเมธเชิงปรัชญา รอง ผอ.ร.พ.มหาธาตุนครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน จ.นครราชสีมา ว่า มีการคัดกรองประชาชน ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-8 พ.ค. ทั้งหมด 93,948 คน พบมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 875 ราย ไม่พบเชื้อ 850 ราย รอยตรวจทางห้องปฏิบัติการ 6 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 19 ราย ไม่พบผู้ป่วย 10 วันติดต่อกันหลังจากพบผู้ป่วยรายล่าสุด มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 1 ราย รวมกลับบ้านแล้ว 16 ราย ยังรักษาอยู่ในร.พ. 3 ราย ที่ ร.พ.มหาธาตุน 1, ร.พ.สูงเนิน 1 และร.พ.โชคชัย 1 ราย โดยจะรอผลการตรวจหาเชื้อซ้ำในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ซึ่งภาพรวมมีอาการดีขึ้นทั้ง 3 ราย นพ.นรินทร์รัตน์กล่าวว่า มีมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้า จ.นครราชสีมา ที่มาจาก 10 จังหวัด คือ 1.กทม. 2.ภูเก็ต 3.นนทบุรี 4.ยะลา 5.สมุทรปราการ 6.ชลบุรี 7.ปัตตานี 8.สงขลา 9.เชียงใหม่ และ 10.ปทุมธานี โดยให้บุคคลเหล่านี้กักกันตัวเองที่บ้าน 14 วัน รวมทั้งขอให้แจ้งผู้นำชุมชน อสม.เพื่อเฝ้าระวังอาการและวัดอุณหภูมิหรือวัดไข้ หากไม่สามารถอยู่บ้านในพื้นที่ได้ ให้ทางอำเภอสามารถส่งมากักตัวที่จังหวัดได้

■ ญี่ปุ่นไฟเขียวให้ยา 'เรมเดซิเวียร์'

บีบีซี และรอยเตอร์ รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติให้ใช้ยาต้านไวรัส "เรมเดซิเวียร์" ที่พัฒนาโดยบริษัท กิลเลียน ไชแอนเชส ของ

สหรัฐ กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในประเทศ แม้ยอดผู้ป่วยสะสมของญี่ปุ่นจะไม่เพิ่มขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐ แต่ยังพบผู้ป่วยใหม่ทุกวัน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 15,477 คน เพิ่มจากวันก่อน 224 คน และเสียชีวิตรวม 577 คน เป็นผู้เสียชีวิตรายใหม่ 21 คน

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแถลงว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่มียารักษาโรคโควิด-19 และการอนุมัติใช้ยาเรมเดซิเวียร์ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสร้ายเบื้องต้นจะใช้นี้ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการสาหัส

การอนุมัติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งชาติของสหรัฐ (เอฟดีเอ) อนุมัติให้ใช้ยาเรมเดซิเวียร์ซึ่งเดิมที่พัฒนาขึ้นเพื่อรักษาโรคอีโบล่า ไปใช้รักษาโรคโควิด-19 ภายใต้มาตรการฉุกเฉิน หลังการวิจัยของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติสหรัฐ พบว่ายาต้านไวรัสเรมเดซิเวียร์ลดระยะเวลาการรักษาโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 31 ช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นภายใน 11 วัน และอย่างน้อยร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่เข้าข่ายนี้ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งรัฐบาลสหรัฐเริ่มแจกจ่ายยานี้ให้กับร.พ.ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.

■ ทั่วโลกป่วยโควิดเกือบ 4 ล้าน

สำหรับสถานการณ์ต่างประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มเป็นมากกว่า 3.9 ล้านคน เสียชีวิตแล้ว 270,000 ราย รัสเซียยังมีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุหลักหมื่นติดต่อกันเป็นวันที่หกแล้ว ด้วยจำนวน 10,699 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศเพิ่มเป็น 187,859 คน กว่าครึ่งอยู่ในกรุงมอสโก เมืองหลวง 98,522 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่หลักพัน 1,723 คน ยอดผู้รักษาหาย

26,608 คน

สหรัฐยังคงอันดับหนึ่งประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุด 1,256,972 คน เสียชีวิต 75,670 ราย รองลงมาเป็นสเปน ติดเชื้อ 221,447 คน เสียชีวิต 26,070 ราย อิตาลีติดเชื้อ 215,858 คน เสียชีวิต 29,958 ราย สหราชอาณาจักรติดเชื้อ 207,977 คน เสียชีวิต 30,689 ราย ฝรั่งเศสติดเชื้อ 174,918 คน เสียชีวิต 25,990 ราย เยอรมนีติดเชื้อ 169,430 คน เสียชีวิต 7,392 ราย บราซิลติดเชื้อ 135,773 คน เสียชีวิต 9,190 ราย ตุรกีติดเชื้อ 133,721 คน เสียชีวิต 3,641 ราย อิหร่านติดเชื้อ 103,135 คน เสียชีวิต 6,486 ราย จีนติดเชื้อ 83,976 คน เสียชีวิต 4,637 ราย ญี่ปุ่นติดเชื้อ 15,477 คน เสียชีวิต 577 ราย และเกาหลีใต้ติดเชื้อ 10,822 คน เสียชีวิต 256 ราย

สำหรับในอาเซียน สิงคโปร์ยังคงอันดับ 1 มีผู้ติดเชื้อสะสม 20,939 คน เสียชีวิตคงที่ 20 ราย อินโดนีเซีย ติดเชื้อสะสม 12,776 คน เสียชีวิตเพิ่มเป็น 930 คน ฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยเพิ่มเป็น 10,343 คน เสียชีวิต 685 คน มาเลเซียติดเชื้อสะสม 6,467 คน เสียชีวิตคงที่ 107 คน เวียดนามติดเชื้อสะสม 288 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบติดเชื้อสะสมคงที่ 161 คน เสียชีวิตคงที่ 6 คน บรูไนติดเชื้อสะสมเท่าเดิม 122 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ขณะที่สปป.ลาว ไม่มีผู้ป่วยรายวันติดต่อกันเป็นวันที่ 26 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมคงที่ 19 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต

● ชมภาพชุดทั้ง 'ไทย-เทศ' ฟันฝ่าภัยโควิด น.12

ภาพชุด 'ไทย-เทศ' ฟันฝ่าโควิด



พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒน์กุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพ



ชาวต่างชาติรวมหน้าใจช่วยชาวเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10755

Col.Inch: 379.99 Ad Value: 588,984.50

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 12, 10

PRValue (x3): 1,766,953.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 43จว.ฉลุย ปลอดภัยื่อนาน28วัน



ฟาร์มไข่เปิดช่องทาง นำผลผลิตมาแจกบรรเทาเดือดร้อน



เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนประจำการหน้าโรงเรียนมัธยมฯ เมืองเหียนไท่ มณฑลชานตง



ตำรวจสมุทรสาครมอบอาหารถึงหน้าบ้าน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10755

Col.Inch: 379.99 Ad Value: 588,984.50

หัวข้อข่าว: 43จว.ฉลุย ปลอดภัยนาน28วัน

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 12, 10

PRValue (x3): 1,766,953.50 คลิป: สีสี่



ชาวเลบานอนไปละหมาดในมัสยิดได้อีกครั้ง หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์



แห่ขอทบทวนสิทธิรับ 5,000 บาท เน้นกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤษภาคม 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10755

Col.Inch: 379.99 Ad Value: 588,984.50

หัวข้อข่าว: 43จว.ฉลุย ปลอดเชื่อนาน28วัน

หน้า: 1(บนซ้าย), 11, 12, 10

PRValue (x3): 1,766,953.50 คลิป: สี่สี่



มัธยมบ้าง มัธยมกลางประจำจังหวัดสตูล ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมละหมาดวันศุกร์



ชาวเยอรมันเริ่มนั่งกินที่ร้านสแน็คบาร์ใต้บนถนนชื่อดัง อุณหภูมิต่ำลงแล้วในกรุงเบอร์ลิน